



สภาเภสัชกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1877, 0 2590 2439 โทรสาร 0 2591 8298
Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthal@pharmacycouncil.org

ข้อห่วงกังวลของสภาเภสัชกรรมต่อการบริหารจัดการโรคเรื้อรังในภาวะวิกฤติโควิด ๑๙

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ ยาที่ใช้ในสำหรับโรคโควิด กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้จัดระบบการบริหารจัดการไปแล้ว ทั้งการจัดหาและการกระจายยา เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงการเข้าถึงยาเหล่านี้ของผู้ป่วย ในขณะที่ยาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการยาช่วยชีวิต และยาที่ใช้ในโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ที่จำเป็นต้องใช้ยา และบางรายการต้องใช้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดระบบการบริหารจัดการต่างไปจากภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคกระจายไปทั่วโลก และขณะนี้ระบาดหนักในประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยาและผลิตภัณฑ์ยารายใหญ่ ไม่ว่าจะ จีน อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้ใช้มาตรการในการปิดประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการจัดส่งทั้งวัตถุดิบยา ผลิตภัณฑ์ยา และบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับเริ่มมีนโยบายให้สถานพยาบาลจ่ายยาโรคเรื้อรัง 6 เดือน ทำให้มีการสำรองยาในสถานพยาบาลบางแห่งมากผิดปกติ ขณะที่การผลิตและการนำเข้ายามีปัญหาจากการระบาดของโรคมากมาย จึงเริ่มเห็นปัญหาการขาดแคลนยาบางรายการแล้ว และล่าสุดได้มีการแจ้งจากองค์การเภสัชกรรมไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ถึงรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมขาดจำหน่าย ๑ เดือน และมากกว่า ๑ เดือน ดังในภาพ และข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยได้สรุปปัญหาการจัดหาวัตถุดิบยา ดังเอกสารแนบ

รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่องค์การเภสัชกรรมผลิตขาดจำหน่ายชั่วคราว

๑) ขาดจำหน่ายชั่วคราว ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	รายการยา
๑	AMLODIPINE BESYLATE TABLET ๑๐ mg (AMBES-๑๐) ๑๐๕๐๐'s
๒	CHLORPROMAZINE TABLET ๑๐๐ mg ๕๐๐'s
๓	DEFERASIROX TABLETS ๒๕๐ mg (DEFERASIROX GPO) ๓๓๑๐'s
๔	IODINE ๐.๑๕ mg + FOLIC ACID ๐.๔ mg + IRON ๖๐.๘๑ mg TABLET (TRIFERDINE) ๑๐'s
๕	LOSARTAN POTASSIUM TABLET ๑๐๐ mg (LOSARTAN GPO) ๒๐๕๕'s
๖	METHYL SALICYLATE CREAM, COMPOUND ๑๕ g
๗	PROPRANOLOL TABLET ๑๐ mg ๕๐๕๐๐'s

๒) ขาดจำหน่ายชั่วคราวมากกว่า ๑ เดือน

ลำดับ	รายการยา
๒.๑ ขาดจำหน่ายชั่วคราวไม่มีกำหนด (งมผลิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)	
๑	FLUOXETINE CAPSULES ๒๐ mg (FOXETIN®) ๕๐๕๐๐'s
๒	GLIBENCLAMIDE TABLETS ๕ mg ๕๐๕๐๐'s
๓	PROXICAM CAPSULES ๑๐ mg ๑๐๕๐๐'s
๒.๒ ขาดจำหน่ายชั่วคราวไม่มีกำหนด (ขาดวัตถุดิบ)	
๔	CLOTRIMAZOLE CREAM ๑% w/w ๑๕ g
๕	CLOTRIMAZOLE CREAM ๑% w/w ๕๐๐ g
๒.๓ ขาดจำหน่ายชั่วคราวถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	
๖	CHLORPHENIRAMINE MALEATE SYRUP ๒ mg/๕ ml ๖๐ ml

สภาเภสัชกรรม และแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ (คคส.) ได้จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคราชการและเอกชน เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการจัดการ สรุปได้ดังนี้

1. รัฐบาลต้องจัดให้มีกลไกกลางในการจัดหาและกระจายยาในรายการที่จำเป็น โดยเชื่อมโยงการบริหารระดับนโยบาย ระดับบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น องค์การเภสัชกรรม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สภาเภสัชกรรม และนักวิชาการด้านยา
2. กระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายให้สถานบริการสั่งซื้อยาล่วงหน้า 6 เดือน แต่ทยอยการจัดส่งทุก ๑-๒ เดือน เพื่อให้โรงงานเตรียมจัดหาวัตถุดิบในการผลิตล่วงหน้า
3. ให้สถานบริการเร่งรัดการจ่ายเงินให้รวดเร็วภายในไม่เกิน ๑ เดือนหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมยาสามารถสำรองวัตถุดิบยาได้ ๖ เดือนที่นานกว่าการสำรองปกติที่ ๓ เดือน
4. ในกรณีจำเป็นตามคำเรียกร้องของสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้รัฐบาลประสานกับประเทศจีน อินเดีย และประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อซื้อวัตถุดิบยา ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือจัดเครื่องบินไปรับวัตถุดิบยา ผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงบรรจุภัณฑ์
5. ให้อุตสาหกรรมยาสำรองวัตถุดิบในการผลิตยา 6 เดือน รวมทั้งองค์การเภสัชกรรม

ปัญหาการเข้าถึงยาโรคเรื้อรังเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขโดยด่วนเช่นเดียวกับการบริหารจัดการรายการยาสำหรับโรคโควิด ๑๙ ไม่เช่นนั้นอีกไม่ถึงเดือนจะเกิดปัญหาโกลาหลของห้องยา และผู้ป่วย อย่างแน่นอน จึงนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณาจัดการโดยด่วน

สภาเภสัชกรรม ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

สถานการณ์การสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตยาช่วงโควิด2019 ระบาด

ณ. วันที่ 8 เมษายน 2563

ประเทศ	ปัญหาขนส่ง		สภาพปัญหาการผลิตของผู้ผลิต API	แนวทางการปรับตัวของผู้ผลิตยาในประเทศ/ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
	ว/ด/ป	รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดปัญหา	
อินเดีย	22 – 29 มีค.	ประกาศห้ามเครื่องบินพาณิชย์เข้าออกทำให้เที่ยวบินน้อยลง การส่งสินค้าเริ่มล่าช้า ยังไม่มีกำหนดส่งที่แน่นอน	พนักงานของโรงงานไม่สามารถออกจากบ้านได้ แต่บางแห่งกำลังทยอยขออนุญาตเปิดกิจการเป็นรายๆ	ต้องการให้ทาง รพ.รัฐ ทำใบสั่งซื้อและทำ stock 6 เดือนเพื่อป้องกันสินค้าขาดคราว โดยเฉพาะยากลุ่ม NCD
	26 มีค. – 14 เม.ย.	อินเดียประกาศ lockdown ประเทศ ไม่ สามารถจัดการขนส่งได้ทั้งทางเรือ และ ทางอากาศ สำหรับสินค้าที่ส่งออกมาก่อนปิดประเทศ หากเรือถึงแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร Original BL จากทางการอินเดียซึ่งจะต้อง ออกให้แต่ออกให้ไม่ได้เนื่องจากยังอยู่ ในช่วง lock down ทำให้ดำเนินการพิธี การขาเข้าประเทศไทยไม่ได้ถึงแม้สินค้าจะ มาส่งแล้วก็ตาม		ถ้าปัญหาเริ่มวิกฤตเรื่องขนส่ง อาจจะต้องให้ทาง เครื่องบินทหารช่วยขนส่ง แต่ทางภาครัฐต้องเริ่ม เตรียมความพร้อมในเชิงปฏิบัติกับการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ต้องรอดูสถานการณ์ไปถึงกลางเดือนเมษายน ซึ่ง หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หลังวันที่ 14 ก็น่าจะ คลายตัวในระดับหนึ่ง แต่เชื่อว่าราคาสินค้าน่าจะ ต้องแพงขึ้นจากราคาค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วย
จีน		สนามบินเปิดทำการเพียงบางเมือง เที่ยวบินจึงมีน้อยลงทำให้ต้องมีค่าใช้จ่าย Local transport เพิ่มเติม เกิดปัญหาส่ง สินล้าล่าช้า แต่ยังสามารถส่งได้	ขาดแคลน Intermediate และไม่สามารถนำเข้า Intermediate จากยุโรปได้	โรงงานผลิตยา ควรวางแผนความต้องการจนถึงสิ้นปี แล้วรีบจัดหา API ก่อนที่ของจะหมดไปก่อน

		ท่าเรือบางแห่งยังไม่สามารถเปิดขนถ่ายสินค้าได้ ต้องไปหาท่าเรือที่ไกลกว่าเช่น ฮองกง	ยังมีหลายโรงงานเปิดทำการผลิตไม่เต็มที่ ทำให้การผลิตได้ในปริมาณที่จำกัด บางโรงงานเริ่มไม่รับแผนระยะยาว ไม่ยอมเสนอราคา และ ราคาปรับขึ้น	
ยุโรป		สายการบินพาณิชย์งดเที่ยวบินทำให้เที่ยวบินจำกัด		